



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐.๕๖๙๙.๐๓๕๕ ต่อ.๑๒๐

ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๐๔/๒๐๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ลำดับที่ ๑๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ความเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) ลำดับที่ ๑๒ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้จัดทำ “โครงการ อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” เพื่อตอบแบบวัดฯ ดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อย.น้อย จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ โดยมีกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องครบถ้วนทุกกระบวนการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ลำดับที่ ๑๒ ดังนี้

๑) การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดภาคการศึกษา โรงเรียน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ผู้แทนจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินงาน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒) โรงเรียน อย.น้อย และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีโรงเรียน อย.น้อย จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔) โรงเรียนมาบมะไฟ และโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้อย่างสมเหตุผล นำร่อง จังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งแสดงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานต้นสังกัดภาคการศึกษา มีกำหนดจัดการประชุมเพื่อตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสรุปผลการดำเนินงาน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จรวบ
ON

(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

(นางภิษา พักศรี)

เภสัชกรชำนาญการ

(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข